

Số: 309 /KH-UBND

Mỹ Thạnh, ngày 5 tháng 6 năm 2015

KẾ HOẠCH

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐU ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Đảng ủy xã Mỹ Thạnh về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Xây dựng nền văn hóa và con người xã Mỹ Thạnh phát triển toàn diện hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đất nước, quê hương, chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đức tính cơ bản: yêu nước, yêu quê hương, nhân ái, trọng nghĩa, trọng tình, trung thực, đoàn kết, giúp đỡ nhau, cần cù, sáng tạo.

Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm với xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước.

Từng bước thu hẹp khoảng cách về thụ hưởng văn hóa giữa thành thị và nông thôn, các giai tầng xã hội. Ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

II. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI

1. Các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020

Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới vào năm 2017, nâng chất và giữ vững danh hiệu xã văn hóa, ấp văn hóa hàng năm.

Xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao, 3/6 ấp có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Có 98% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 03 năm liên tục.

Di tích mộ và Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng được đầu tư bảo tồn, trùng tu, tôn tạo.

Hạn chế thấp nhất tình trạng bạo hành gia đình trên địa bàn xã.

2. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

Thường xuyên tuyên truyền, vận động, giáo dục định hướng xây dựng và phát triển con người Việt Nam toàn diện, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa gia đình, nhà trường và xã hội, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách với các giá trị truyền thống của gia đình, truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa của xã.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, ngăn ngừa có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đấu tranh ngăn chặn hành vi sai trái, lối sống thực dụng, buông thả, sa vào tệ nạn xã hội làm tha hóa con người, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Gắn với phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” tổ chức các hoạt động về nguồn, sinh hoạt ngoại khóa cho lực lượng đoàn viên, thanh niên đến tìm hiểu di tích lịch sử quốc gia nhằm nhắc nhở thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, phấn đấu rèn luyện học tập tốt để giúp ích cho xã hội và cho bản thân.

Phát triển mạnh và rộng khắp phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với mục đích nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực cho mỗi con người trong điều kiện phát triển của xã hội.

Tăng cường hoạt động giáo dục thể chất trong nhân dân, chú trọng từ trong nhà trường, nhất là thế hệ trẻ có đủ sức khỏe để công tác, học tập, lao động sản xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

3. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tập trung nâng cao chất lượng các danh hiệu: gia đình văn hóa, gia đình thể thao, ấp văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội (cán bộ đảng viên phải đi đầu, nêu gương trong các hoạt động này).

Thực hiện có hiệu quả Đề án giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam để gia đình trở thành mái ấm, chỗ dựa, là nơi hình thành nuôi dưỡng và định hướng phát triển nhân cách con người. Xây dựng gia đình ấm no, tiên bộ, hạnh phúc, chú trọng công tác phòng chống bạo lực gia đình, phát huy và đề cao nêu gương của người lớn trong gia đình, ngoài xã hội để thế hệ trẻ học tập noi theo.

Hàng năm tổ chức tốt ngày gia đình Việt Nam nhằm tuyên dương những gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc, gương tốt việc tốt, tổ chức hội thi, hội thảo về gia đình.

Khuyến khích, phát huy các giá trị, yếu tố tích cực trong tôn giáo, tín ngưỡng về gắn kết cộng đồng, hoạt động hướng thiện, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái.

Đảm bảo tốt an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng, xã hội an toàn, tốt đẹp.

4. Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế

Thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở trong cơ quan, trường học. Mỗi cán bộ công chức, viên chức phải là tấm gương sáng về ứng xử văn hóa liêm chính, trung thành hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, góp phần ngăn chặn đẩy lùi trình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tạo nên tính cộng đồng và sự đoàn kết nhất trí cao trong thực hiện các phong trào thi đua của xã.

Luôn quan tâm, chăm lo xây dựng văn hóa trong kinh tế, tạo môi trường văn hóa pháp lý, thị trường sản phẩm văn hóa minh bạch, tiến bộ, hiện đại để các tổ chức, cá nhân xây dựng sản phẩm văn hóa đặc trưng của xã gắn với văn hóa và văn hóa gắn với kinh tế, hài hòa cùng nhau phát triển.

5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hóa

Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, xã đô thị loại 5. Từng bước triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Thực hiện việc bình xét gia đình văn hóa đúng quy trình, chất lượng không chạy theo số lượng, lấy gia đình làm cơ sở nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xem gia đình là nơi sáng tạo, nơi thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá lịch sử, văn hóa kết hợp chặt chẽ với các hoạt động tham quan du lịch. Cũng cố các Câu lạc bộ đờn ca tài tử, câu lạc bộ nhà văn hóa, tụ điểm văn hóa gia đình. Nâng cao hoạt động của Đài Truyền thanh, bản tin xã, chú trọng chuyển tải các nội dung về văn hóa, nêu gương người tốt việc tốt, phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về văn hóa đến các tầng lớp nhân dân.

6. Nâng cao năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị về văn hóa.

Cán bộ Đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đưa các quan điểm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa và con người Việt Nam vào chương trình công tác thường xuyên của Mặt trận, đoàn thể và các chi tổ hội với quan điểm đầu tư đồng bộ giữa văn hóa và phát triển kinh tế.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế, thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xã hội hóa hoạt động văn hóa, kịp thời cổ vũ, động viên, nhân rộng những hoạt động văn hóa điển hình về cách làm hay, đồng thời ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, sai trái.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 814-178 xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về văn hóa, giúp các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa hiểu và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội về phát triển văn hóa và con người.

7. Xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa

Thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động trên lĩnh vực văn hóa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới về quản lý nhà nước, và công tác chuyên môn.

Thường xuyên quan tâm đến xây dựng và phát triển văn hóa, động viên đội ngũ cộng tác viên của các Câu lạc bộ bằng những vật chất lẫn tinh thần, chú trọng những cá nhân có năng khiếu, yêu nghề, đạo đức tốt.

8. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa

Khai thác tốt mọi nguồn lực đầu tư cho văn hóa tương xứng với mức độ phát triển kinh tế, chú trọng đầu tư các công trình trọng điểm của xã như Đền thờ lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, Đền thờ Liệt sỹ xã.

Quy hoạch và xây dựng các công trình khu vui chơi giải trí, khu văn hóa gắn với việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao xã, áp dụng chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khuyến khích công tác xã hội hóa phát triển đa dạng các loại hình văn hóa. Tích cực kêu gọi đầu tư phát triển cơ sở vật chất văn hóa như bóng đá, bóng chuyền...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kế hoạch được xây dựng và triển khai đến các ngành đoàn thể và Trường áp 6 ấp để tổ chức thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND;
- Chủ tịch, các PCT;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Trường áp 6 ấp;
- Lưu: VT. Linh, 20 b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Mộng Quyền